

HÄNG MED

SPRÅKTÅGET!



มาเข้าร่วมกับรถไฟภาษา
(Språktåget)

Thai

การอ่านและดูหนังสือไปพร้อม ๆ กับบุตรหลานนั้นสามารถทำได้อย่าง สนุกสนานและเพลิดเพลิน ทั้งยังช่วยกระตุ้นเด็ก ๆ ในเรื่องการพูดและ ภาษา การอ่านและพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นในหนังสือยังช่วย พัฒนาจินตนาการ สมาร์ท และทักษะด้านการสื่อสารของเด็ก ๆ

อ่านไปด้วยกัน

ภาษานั้นจะเพิ่มพูนขึ้นผ่านการมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น จงปล่อยให้บุตรหลานของคุณแสดงความกระตือรือร้นเมื่อ อ่านหนังสือไปพร้อมกันคุณและให้เฝ้าสังเกตคำศัพท์ เสียง และท่าทางของเด็ก ๆ การมีความอดทนเฝ้าติดตามฝัก้าว ความสนใจ และปฏิกิริยาโต้ตอบของเด็กทำให้การอ่าน หนังสืออนั้นยังเป็นการพัฒนาภาษามากยิ่งขึ้น

1



2

เลือกหนังสือ

เลือกหนังสือที่บุตรหลานเห็นว่าน่าตื่นเต้นและน่าสนใจที่เหมาะสม กับระดับภาษา หากคุณเกิดความยากลำบากในการเลือก คุณ สามารถสอบถามห้องสมุดได้เสมอ คุณสามารถขอยืมหนังสือได้ฟรี

3

ทำให้ช่วงเวลาก่อนการอ่านเป็น เวลาที่อบอุ่น

จัดเวลาอ่านหนังสือทุกวัน โดยให้เป็น ช่วงเวลาสงบที่คุณจะได้ดูและอ่าน หนังสือ นิ่งใกล้ ๆ กันเพื่อที่คุณจะได้ แสดงสัมผัสทางกายและสบสายตา และ ไม่ปล่อยให้หมีสังไทรบกวน คุณไม่ จำเป็นต้องอ่านหนังสือทั้งเล่ม เพียง การนั่งและเปิดผ่าน ๆ และเปล่งเสียง เป็นคำพูดในสิ่งที่บุตรหลานของคุณ สนใจนั้นก็ป็นวิธีที่ดีในการสร้าง ภาษา



4 “อ่านแบบพูดคุย” และรูปภาพ

มันมักจะง่ายกว่ามากที่จะได้รับความสนใจจากบุตรหลานหากคุณ “อ่านแบบพูดคุย” เช่น เล่าเรื่องราวผ่านคำพูดของคุณ โดยใช้น้ำเสียง สร้างเสียง และท่าทางต่าง ๆ กัน ใช้โอกาสนี้ในการชี้และพูดคุยเกี่ยวกับรูปภาพ มันจะช่วยให้เด็กติดตามเรื่องราวและเปิดโอกาสให้ได้เรียนรู้คำศัพท์ใหม่

4



5

5 เล่าเรื่องไปด้วยกัน

ให้บุตรหลานของคุณเข้ามามีส่วนร่วมในการเล่าเรื่องในขณะที่คุณกำลังอ่าน เช่น การให้เติมคำและประโยค หรือตอบคำถาม ใช้โอกาสนี้ในการยืนยันและขยายในสิ่งที่เด็กพูด ด้วยวิธีนี้ คุณจะแสดงให้บุตรหลานเห็นว่าสามารถพัฒนาภาษาของเขาได้อย่างไร เมื่อคุณอ่านหนังสือเล่มหนึ่งหลาย ๆ ครั้ง เด็กอาจจะสามารถเล่าเรื่องราวทั้งหมดได้จากสิ่งที่เกิดขึ้นในรูปภาพ



6

6 อ่าน ร้องเพลง และเล่าในทุก ๆ ภาษาของเด็ก

จากการศึกษาพบว่าเด็กที่อ่านหนังสือจะมีคำศัพท์มากกว่า และเด็กเล็ก ๆ สามารถเรียนรู้หลาย ๆ ภาษาได้ในเวลาเดียวกัน ดังนั้นจึงควรอ่าน ร้องเพลง และเล่าผ่านภาษาทุกภาษาของทั้งคุณเองและของเด็ก! มันจะช่วยบุตรหลานของคุณพัฒนาในด้านภาษา

7

7 มาเข้าร่วมกับรถไฟภาษา (Språktåget)

คุณสามารถช่วยบุตรหลานให้พัฒนาในทุก ๆ ด้านของภาษา เช่น ความเข้าใจ คำศัพท์ ไวยากรณ์ และการออกเสียงผ่านหนังสือสำหรับเด็ก สอบถามห้องสมุดเกี่ยวกับเคล็ดลับการเลือกหนังสือที่เหมาะสมจากรายการหนังสือสำหรับรถไฟภาษา (Språktågets)!

ไม่มีค่าใช้จ่ายใด ๆ ในการยืมหนังสือ ยินดีต้อนรับ!

รถไฟภาษา (Språktågets) จะให้คำแนะนำและเคล็ดลับแก่พ่อแม่และบุคคลที่เกี่ยวข้องกับเด็กถึงวิธีกระตุ้นการพัฒนาการพูดและภาษารถไฟภาษาจะจอดในหลายสถานีโดยที่เด็ก ๆ จะสามารถพัฒนาส่วนต่าง ๆ ในด้านภาษาของเขาได้ บางคนอาจจำเป็นต้องใช้เวลาในบางสถานีมากกว่าปกติ ในขณะที่คนอื่น ๆ ไปเร็วกว่า! ทุกคนสามารถขึ้นรถไฟภาษานี้ได้!

รถไฟภาษา (Språktågets) เป็นการร่วมมือกันระหว่างบรรดาห้องสมุดต่าง ๆ หน่วยบรรณารักษ์ หน่วยสาธารณสุขสำหรับเด็ก หน่วยพัฒนาห้องสมุด JH และอื่น ๆ เนื้อหาดำเนินการผลิตโดยนักบรรณารักษ์ Elvira Ashby และ Linnea Anderberg โดยความร่วมมือกับห้องสมุดเขตเมืองสต็อกโฮล์ม